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BWRDD PENSIWN, 13.12.18

Yn bresennol: Anthony Deakin (Cartrefi Conwy) (Cadeirydd), Cynghorydd Aled Evans 
(Cyngor Gwynedd), H. Eifion Jones (Cynrychiolydd Aelodau’r Cynllun), Osian Richards 
(Cynrychiolydd Aelodau’r Cynllun), Huw Trainor (Heddlu Gogledd Cymru) a Sharon 
Warnes (Cynrychiolydd Aelodau’r Cynllun).

Eraill a wahoddwyd: Cynghorydd John Pughe Roberts (Cadeirydd y Pwyllgor Pensiynau).  

Swyddogion:- Dafydd Edwards (Pennaeth Cyllid) (eitemau 1-8), Caroline Roberts 
(Rheolwr Buddsoddi) (eitemau 1-6), Nicholas Hopkins (Rheolwr Pensiynau), Meirion Jones 
(Uwch Swyddog Cyfathrebu Pensiynau) a Bethan Adams (Swyddog Cefnogi Aelodau).

1. YMDDIHEURIADAU

Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau. 

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 

Datganodd Sharon Warnes fuddiant personol yn eitem 5 ar y rhaglen, oherwydd ei 
bod yn aelod o Fwrdd Rheoli Grŵp Cynefin.

Nid oedd yr aelod o’r farn ei fod yn fuddiant sy’n rhagfarnu ac ni adawodd y cyfarfod 
yn ystod y drafodaeth ar yr eitem.

3. MATERION BRYS

Nodwyd bod Tony Deakin a Sharon Warnes wedi eu dewis, yn y cyfarfod blaenorol ar 
16 Gorffennaf 2018, i fynychu Cynhadledd Llywodraethu’r CPLlL a gynhelir ym 
Mryste ar 17 - 18 Ionawr 2019. Eglurwyd nad oedd Sharon Warnes yn gallu 
mynychu’r gynhadledd ac fe anfonwyd at aelodau’r Bwrdd i ddatgan os oeddent yn 
dymuno mynychu’r gynhadledd. Cafwyd trafodaeth a daethpwyd i’r casgliad bod yr 
archeb yn cael ei ganslo.

Cyfeiriodd H. Eifion Jones at y ffaith nad oedd eitem ar y rhaglen o ran adrodd yn ôl o 
gynadleddau, nododd ei fod wedi mynychu Cynhadledd Flynyddol Fforwm Cronfa 
Pensiwn Awdurdod Lleol yn Bournemouth ar 5 – 7 Rhagfyr 2018. Mewn ymateb, 
nododd y Pennaeth Cyllid bod eitem o ran adrodd yn ôl o gynadleddau ar raglen 
cyfarfod y Bwrdd Pensiwn yn achlysurol.

Nododd yr aelod ei fod wedi anfon copi o gyflwyniadau PowerPoint o’r gynhadledd at 
y Pennaeth Cyllid a’r Cadeirydd gan nodi ei fod wedi mwynhau yn fawr iawn sesiwn 
gyda chyn cyflogai Banc Barclays.

Eglurodd y Pennaeth Cyllid mai mater i unigolion oedd pe dymunent adrodd yn ôl o 
gynadleddau. Ychwanegodd ei fod wedi derbyn ebost gan Hymans yn amgau 
adroddiad yn crynhoi cyflwyniadau cynhadledd Bournemouth, ac y byddai’n ei anfon 
ymlaen i’r aelodau.

4. COFNODION 
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Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod hwn a gynhaliwyd ar 16 Gorffennaf 
2018 fel rhai cywir, yn ddarostyngedig i ddiwygio pwynt bwled 3 o dan eitem 10 – 
‘Diweddariad Cyffredinol am Weinyddiaeth Pensiynau’ ar dudalen 5 i ddarllen:

 Bod angen cyflwyno trefniadau cosbi os oes rhai cyflogwyr yn parhau i greu 
gwaith ychwanegol. Ystyriwyd bod hwn yn eitem i’r Pwyllgor ei ystyried.

Pwysleisiwyd mai er mwyn cadarnhau cywirdeb yn unig ‘roedd cofnodion y cyfarfod 
blaenorol gerbron.

5. COFNODION PWYLLGOR PENSIYNAU

Derbyniwyd, er gwybodaeth, gofnodion y Pwyllgor Pensiynau a gynhaliwyd ar 8 
Tachwedd 2018. 

Cyfeiriodd aelod at Strategaeth Buddsoddi’r Gronfa Bensiwn gan nodi’r bwriad i 
edrych i fuddsoddi yng Nghymru yn unol ag ail egwyddor y Datganiad Strategaeth 
Buddsoddi, a fyddai Partneriaeth Pensiynau Cymru yn ystyried buddsoddi yn y 
farchnad dai. Nododd ei bod wedi mynychu cynhadledd tai yn ddiweddar a bod 
Cadeirydd Bwrdd Pensiwn yn Lloegr yn nodi yn bendant y dylai’r Gronfa fuddsoddi yn 
y farchnad dai. Ymhelaethodd fel rhan o Gynllun Twf Economaidd Gogledd Cymru 
bod cyfleoedd i gydweithio efo eraill o ran buddsoddi yn y datblygiadau a fyddai’n 
deillio o’r cynllun.

Nododd aelod bod Cronfa Bensiwn Cyngor Manceinion yn buddsoddi yn y farchnad 
dai tra bod Cyngor Warrington yn benthyca o’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus (PWLB), yn hytrach na buddsoddi arian y Gronfa Bensiwn. Ychwanegodd 
ei fod yn fater oedd angen sylw gan y Pwyllgor Pensiynau.

Mewn ymateb i sylwadau’r aelodau, nododd y Pennaeth Cyllid bod y Pwyllgor 
Pensiynau yn ei gyfarfod ar 8 Tachwedd 2018 wedi mabwysiadu Datganiad 
Strategaeth Buddsoddi’r Gronfa Bensiwn. Nododd y byddai materion yn codi yn y 
misoedd nesaf o ran cyfleoedd i fuddsoddi yn y dyfodol, gan nodi'r angen i weld y 
dychweliadau yn glir. Ymhelaethodd y byddai’r materion hyn yn derbyn sylw gan 
Bartneriaeth Pensiynau Cymru, yn hytrach na Pwyllgor Pensiynau Gwynedd.

Nododd aelod ei fod yn bwnc cymhleth ac mai cydweithio efo eraill drwy Bartneriaeth 
Pensiynau Cymru oedd y ffordd ymlaen.

Nododd aelod y byddai buddsoddi mewn tai fforddiadwy o fudd i aelodau’r Gronfa. 

6. PERFFORMIAD BUDDSODDI’R GRONFA BENSIWN 2018/19

Cyflwynodd y Rheolwr Buddsoddi adroddiad a oedd yn manylu ar y drefn o fonitro 
perfformiad buddsoddiadau’r Gronfa Bensiwn hyd ddiwedd Ail Chwarter 2018/19.

Tynnodd y Pennaeth Cyllid sylw at graff ar dudalen 13 y rhaglen a oedd yn dangos 
perfformiad chwarterol cronnus 3 mlynedd gymharol fesul rheolwr am y cyfnod 2015-
18. Ymhelaethodd bod y sefyllfa yn eithaf derbyniol a’r perfformiad yn galonogol wrth 
gymharu’r gyfradd enillion gyda’r meincnod.

PENDERFYNWYD nodi’r wybodaeth.

7. GWEINYDDIAETH PENSIYNAU

Cyflwynwyd adroddiad cynhwysfawr yn rhoi trosolwg cyffredinol o weinyddu pensiwn 
dros y 6 mis diwethaf ynghyd a gwybodaeth am y gwaith a gyflwynwyd dros y cyfnod, 
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diweddariad ar wahanol brosiectau, newidiadau yn y rheoliadau a rhestr o’r heriau yr 
oedd yr Uned Weinyddu yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nododd aelodau y prif sylwadau canlynol:

 Diolch am waith y swyddogion o ran cysoni Isafswm Pensiwn Gwarantedig 
(IPG) gan weithio fel tîm i gyrraedd y nôd. Roedd rhai o’r cronfeydd pensiwn 
ar ei hôl hi o ran cwblhau’r gwaith.

 O ran adnodd staffio, a fyddai’r swyddi dros dro yn parhau ar y strwythur 
staffio? 

 Cefnogaeth gan aelodau’r Bwrdd o ran ychwanegu i’r strwythur staffio.
 A oedd dyddiad terfynol parthed datrys y 119 achos o weddwon a ddynodir fel 

achosion ‘heb ddatrysiad’ gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM)?
 Pan ddatrysir yr achosion a fyddai effaith ar unigolion?
 Nid oedd risg i’r Gronfa gan fod yr ymholiadau wedi eu cyflwyno i CThEM.
 A oedd holl aelodau’r Gronfa wedi derbyn Datganiad Buddion Blynyddol?
 Bod Bwrdd Cynghori’r Cynllun yn mynd trwy broses caffael ar gyfer datblygu 

system i gynnal gwiriad cydymffurfiaeth o’r rheolwyr asedau a oedd wedi 
ymrwymo i God Tryloywder Bwrdd Cynghori’r Cynllun. Bwriedir i’r system fod 
yn fyw erbyn Ebrill 2019 ac fe ddylid edrych i mewn i’r datblygiad. Byddai o 
fudd i aelodau’r Bwrdd a’r Pwyllgor Pensiynau dderbyn cyflwyniad gan 
Hymans.

 O ran ansawdd data, fe ddylai gael ystyriaeth gan y Bwrdd.
 Pryder o ran olyniaeth gyda swyddogion profiadol yn agosáu at ymddeol.
 Croesawu y cyflwynir adroddiad i gyfarfod y Pwyllgor Pensiynau ar 21 Ionawr 

2019 o ran ychwanegu swyddi i’r strwythur staffio.

Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:
 Bod cronfeydd pensiwn eraill wedi talu asiantaethau/cyfrifwyr allanol ar gost 

uchel i gwblhau’r gwaith o gysoni IPG. Bod y Gronfa yn ffodus y llwyddwyd i 
gwblhau’r gwaith yn fewnol am bris rhesymol.

 Cyflwynir adroddiad i gyfarfod y Pwyllgor Pensiynau ar 21 Ionawr 2019 yng 
nghyswllt ychwanegu y 3 swydd dros dro i’r strwythur staffio yn barhaol. 

 Gwerthfawrogiad o gefnogaeth aelodau’r Bwrdd o ran ychwanegu at y 
strwythur staffio.

 Bod y 119 achos ‘heb ddatrysiad’ wedi eu cofrestru efo CThEM gyda 
amserlen i CThEM datrys yr achosion erbyn 31 Mawrth 2019, ond efallai y 
byddai llithriad yn yr amserlen.

 Pe ddarganfyddir bod gordaliad IPG, ni fyddai effaith ar unigolion gan nid 
oedd dim bai arnynt, a pe byddai tandaliad fe delir y swm.

 Bod Datganiad Buddion Blynyddol ar gael i aelodau’r Gronfa ar-lein, gyda 3 
llythyr o ran cofrestru ar wefan Hunan Wasanaeth Aelodau wedi eu hanfon at 
aelodau. Pe byddai aelodau heb gofrestru ar-lein neu heb wneud cais i 
barhau i dderbyn copi papur, ni fyddent wedi derbyn eu datganiad. Mewn rhai 
achosion nid oedd cyflogwyr yn nodi dyddiad gorffen unigolyn mewn swydd, 
felly edrychir i mewn i’r achosion cyn gellir cynhyrchu Datganiad Buddion 
Blynyddol. Cynhelir sesiwn hyfforddi diwrnod llawn ar Rôl y Cyflogwr i 
gyflogwyr gan Swyddog Hyfforddiant y Gymdeithas Llywodraeth Leol ar 31 
Ionawr 2019.

 Bod datblygu system i gynnal gwiriad cydymffurfiaeth efo Cod Tryloywder 
Bwrdd Cynghori’r Cynllun yn mynd i gael ei wireddu ond nid oedd y gofynion 
a’r disgwyliadau yn hysbys eto. Fe gedwir golwg ar y sefyllfa.

 Fe nodir ansawdd data yn fater i’w ystyried yn Rhaglen Waith y Bwrdd 
Pensiwn ar gyfer 2019/20.

 Pan fo swyddogion yn ymddeol fe gollir profiad gyda llawer o waith hyfforddi 
swyddogion newydd.
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 Bod angen adnodd staffio digonol er mwyn cyfarch y swmp gwaith a’i fod y 
flaenoriaeth uchaf.

PENDERFYNWYD derbyn y wybodaeth.

8. Y RHEOLYDD PENSIYNAU: AROLWG TREFN LLYWODRAETHOL 
GWASANAETH CYHOEDDUS 2018

Cyflwynwyd arolwg gan y Rheolydd Pensiynau i dderbyn mewnbwn y Bwrdd er mwyn 
cwblhau’r arolwg. Eglurwyd mai’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion oedd 30 Tachwedd 
2018, ond ymestynnwyd y terfyn amser gan y Rheolydd er mwyn derbyn mewnbwn y 
Bwrdd yn y cyfarfod hwn.

Cwblhawyd a chyflwynwyd yr arolwg ar-lein i wefan y Rheolydd Pensiynau yn ystod y 
cyfarfod.

Yn ystod y drafodaeth, nodwyd y materion canlynol fel rhai oedd angen sylw:
 Trefniadau olyniaeth o ran staffio;
 Y 5 mater risg uchaf ar y gofrestr risg;
 Datblygu trefniadau cosbi cyflogwyr a oedd yn parhau i greu gwaith 

ychwanegol.

9. ARDDANGOS Y SYSTEM HUNAN WASANAETH

Nodwyd bod Aquila Heywood yn darparu system Hunan Wasanaeth Aelodau i’r 
Gronfa Bensiwn. Eglurwyd bod y cwmni wedi datblygu fersiwn newydd o’r system 
gyda rhyngwyneb newydd sbon. Nodwyd bod y Pwyllgor Pensiynau, yn ei gyfarfod ar 
8 Tachwedd 2018, wedi cymeradwyo cyllid i uwchraddio i’r fersiwn newydd.

Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod yng nghyswllt lle byddai’r data yn cael ei gadw, 
nododd y Rheolwr Pensiynau bod trafodaethau yn parhau gyda Aquila Heywood o 
ran lletya’r system a disgwylir am gostau diwygiedig, gyda’r gobaith y byddai’r system 
yn fyw yn gynnar yn 2019.

PENDERFYNWYD nodi’r wybodaeth.

Dechreuodd y cyfarfod am 2.00pm a daeth i ben am 4.00pm

 

  


